



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ คือ เป็นผู้ที่ได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้

ก รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	นางสาวชุตินา มลิซ้อน
๖	นางสาวกัญฐภา ตาบัว
๑๒	นางสาวณัฐรัตน์ งามสุข
๒๐	ว่าที่ ร.ต.หญิงจารุวรรณ วรรณสมพร
๒๕	นางเสฐลัทธ์ ชันมณี
๒๘	นางสาววิชุดา เงินทิพย์

ข กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการคัดเลือก

วิธีการประเมินสมรรถนะ	วัน เวลา สถานที่
โดยการสัมภาษณ์ - ประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งโดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรม ที่ปรากฏขณะทำการสัมภาษณ์	วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและ หอนอน ๑๑ ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ค. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิเข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้น G อาคารเรียนและหอนอนตึก ๑๑ ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และทาง www.bcnph.ac.th โดยให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการจัดจ้าง ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามประกาศ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีผลคะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและหอนอน ๑๑ ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ผู้ใดไม่มาถึงสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภายในวัน เวลา ที่กำหนดตามประกาศ จะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายปิ่นนเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่